

# CẢNH BÁO TỪ GOOGLE: HÃY CẨN THẬN VỚI KẾT QUẢ TÌM KIẾM!

Google vừa mới cảnh báo về việc kết quả tìm kiếm bằng công cụ của hãng có thể dẫn người dùng đến những trang web tiềm tàng nguy hiểm có chứa đoạn mã độc hại. Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn nhất trên Internet sẽ sử dụng dữ liệu của Stop Badware Coalition để

Google vừa mới cảnh báo về việc kết quả tìm kiếm bằng công cụ của hãng có thể dẫn người dùng đến những trang web tiềm tàng nguy hiểm có chứa đoạn mã độc hại. Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn nhất trên Internet sẽ sử dụng dữ liệu của Stop Badware Coalition để đánh dấu những trang web bị nghi ngờ là có chứa các đoạn mã độc hại.

Trang web cảnh báo của Google

Liên minh chống phần mềm độc hại (Stop Badware Coalition) được thành lập từ hồi tháng 1 vừa qua với sự hỗ trợ của các tên tuổi lớn như Google, Sun Microsystems và nhà sản xuất máy tính Lenovo. Nếu người dùng truy cập vào một trang web đã được xác định là có ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng thì một trang web cảnh báo sẽ được hiển thị trong trình duyệt thay vì trang web mục tiêu. Trang web cảnh báo sẽ có nội dung "Hãy cẩn thận, trang web mà bạn định truy cập vào có thể gây hại cho hệ thống PC của bạn!" và khuyến cáo người dùng nên tìm hiểu thêm về phần mềm độc hại và cách bảo vệ chống lại chúng tại trang web StopBadware.org. Trang web cảnh báo đưa ra nhằm khuyến cáo người dùng nên quay trở lại trang web kết quả tìm kiếm và lựa chọn một kết quả tìm kiếm khác. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tiếp tục truy cập vào trang web bị đánh dấu là tiềm tàng các mối nguy hiểm với hệ thống của họ.

"Chúng tôi không muốn nói là người không nên truy cập vào những trang web đó mà chúng tôi muốn cho người dùng thêm thông tin về những gì có thể gây hại cho hệ thống PC của họ," John Palfrey - giáo sư tại Harvard Law School và là một trong những thành viên của Stop Badware Coalition - khẳng định. Harvard Law School đã phối hợp cùng với Oxford University để cung cấp nguồn nhân lực cho Liên minh chống phần mềm độc hại trong nỗ lực giám sát web. Người dùng hoàn toàn có thể thông báo những trang web có chứa đoạn mã độc hại cho Liên minh. Stopbadware.org là một trong số những liên minh nhằm mục tiêu ngăn chặn sự phát tán của các phần mềm độc hại. Hoàng Dũng